



# ไทยโพสต์

Thai Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธที่ 23 สิงหาคม 2561

ปีที่: 22 ฉบับที่: 7957

หน้า: 5 (ล่างขวา)

Col.Inch: 30.49 Ad Value: 25,916.50

PRValue (x3): 77,749.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คนป็นข่าว: จ้องสกัดว่าที่ กสม.



## จ้องสกัดว่าที่ กสม.

**ภ**ายหลังที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้มีมติเสนอบุคคลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติให้ความเห็นชอบในการดำรงตำแหน่ง กสม.จำนวน 7 คน ก็เรียกทั้งเสียงฮือฮาและเสียงต้านจาก สนช. บางส่วนทันที

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหามากกว่าครึ่งมาจากองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ ดังนี้ 1.นางสมศรี หาญอนันตสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ 2.นายไพโรจน์ พลเพชร ประธานมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

3.นายจตุรงค์ บุญยรัตนสุคนธ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4.นายบุญแทน ตันสุเทพวิรวงศ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

5.นางสาวปติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 6.นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ 7.นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการด้านนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

โดยเฉพาะนางสมศรี ซึ่งเป็นเอ็นจีโอคนหนึ่งที่ สนช.บาง



สมศรี หาญอนันตสุข

ส่วนมองว่ามีจุดยืนชัดเจนในการคัดค้านการลงโทษประหารชีวิต จะมีปัญหาหรือไม่หากได้เข้ามาเป็น กสม. ในขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นว่าโทษประหารชีวิตยังจำเป็นต้องมีเพื่อความสงบสุขและเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจ แต่ก็ยังเป็นที่กังขาว่านักโทษประหารรายล่าสุดเป็นการประหารผิดตัวหรือไม่?

สำหรับประวัติ นางสมศรี จบปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตเป็นผู้ประกาศข่าวบีบีซี ประจำกรุงลอนดอน (ภาคภาษาไทย), ประธานแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย, กรรมการนโยบาย ThaiPBS, ผู้อำนวยการเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรืออินเฟรล

ปัจจุบัน เป็นกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), รองประธานมูลนิธิเพื่อนหญิง, กรรมการองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) รองประธานมูลนิธิสวนวัฒนธรรม

จากบทบาทผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) หรือ Police Watch ในช่วงปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวผลักดันการปฏิรูปตำรวจได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนและสังคมอย่างกว้างขวาง แต่นายตำรวจที่ยังหวงอำนาจไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็จ้องขัดขวางมาโดยตลอด รวมทั้งนายตำรวจที่อยู่ใน สนช.

ครั้งนี้ต้องวัดใจ สนช.จะยกเรื่องดังกล่าวมาสกัดกัน หรือจะพิจารณาจากผลงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมด.